

### TRIỂN KHAI QUY ĐỊNH SỐ 11-QĐ/TW...

(Tiếp theo trang 1)

Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: Việc công nhận trường chính trị chuẩn nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của trường chính trị. Cần phải xem việc xây dựng trường chính trị chuẩn như một

giải pháp căn cơ, vừa có tính trước mắt vừa có tính chiến lược lâu dài để tương xứng với vị trí, vai trò, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được Ban Bí

thư xác định. Sau hội nghị triển khai Quy định số 11 của Ban Bí thư, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể, các trường chính trị tỉnh, thành phố tham khảo, rà soát, xây dựng đề án, lộ trình đạt chuẩn theo các mức độ; phối hợp các bộ, ban, ngành trung

ương ban hành quy trình thẩm định trường chính trị chuẩn. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị lãnh đạo các địa phương quan tâm chỉ đạo sâu sát các trường chính trị xây dựng đề án; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên đạt chuẩn...

### SẴN SÀNG PHƯƠNG AN...

(Tiếp theo trang 1)



Thủ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường phát biểu tại buổi kiểm tra.

lâm phách... Thủ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ thi nghiên cứu kỹ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản, quy định liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi là rất quan trọng, nhằm giúp cho việc triển khai thực hiện được nghiêm túc, thống nhất. Quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay phải bảo đảm mục tiêu kép, trong đó ưu tiên số một là an toàn sức khỏe của thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên; song song đó là kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

### QUỲNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

tiếp nhận ủng hộ thiết bị y tế chống dịch, nhu yếu phẩm của các tổ chức, cá nhân hảo tâm, thực hiện hỗ trợ suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Từ 17 giờ ngày 29/6, Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục thực hiện lệnh đờ bỏ phong tỏa, được tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị trong điều kiện bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh. Sau khi đờ bỏ phong tỏa, Bệnh viện tiếp tục thực hiện nghiêm việc lấy thông tin khai báo y tế, phân luồng, phân tuyến bệnh nhân đến khám và điều trị ngay từ cổng tiếp nhận, bảo đảm giãn cách và các biện pháp y tế phòng, chống dịch Covid-19.

### TIẾP TỤC CẮT GIẢM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH...

(Tiếp theo trang 1)

sở, ngành, UBND các huyện, thành phố dự họp.

Theo dự thảo báo cáo tổng kết, Nghị quyết số 01 sau khi được ban hành, cùng với các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong tỉnh về công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã coi CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên thực hiện song song, lồng ghép với các nhiệm vụ chuyên môn khác để nâng cao chất lượng dịch vụ công, hỗ trợ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Các cấp, ngành, địa phương đã vận dụng, triển khai các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của trung ương vào điều kiện, hoàn cảnh, tình hình thực tế của tỉnh với quan điểm coi trọng quyền lợi của các doanh nghiệp; từ đó triển khai đồng bộ nhiều

giải pháp với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực của nhiều đơn vị để đạt hiệu quả; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, thu hút đầu tư. Tăng cường kỷ cương trong công tác chỉ đạo, điều hành đi đôi với tổ chức giám sát ý thức chấp hành, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Nhờ vậy, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016 - 2020 của Thái Bình liên tục tăng, năm 2020 xếp thứ 25/63 tỉnh, thành phố (tăng 15 bậc so với năm 2016). Công tác CCHC, thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng qua 5 năm đã có những cải thiện đáng kể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với bố cục và nội dung dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU đồng thời tham gia ý kiến về một số nội dung liên quan đến các chỉ số: PCI, PAR INDEX, SIPAS của tỉnh

năm 2020 gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định, thể hiện cụ thể qua chỉ số PCI của tỉnh năm 2020 tăng 15 bậc so với năm 2016. Tuy nhiên, so với mục tiêu Nghị quyết đặt ra vẫn chưa đạt, vẫn còn nhiều tồn tại cần tập trung khắc phục. Cụ thể: Chưa quy định chế tài chi tiết cho các cơ quan, đơn vị làm không tốt, không nâng được thứ hạng, không nâng được điểm chỉ số thành phần bị giảm, cơ quan, đơn vị sẽ bị trừ điểm thi đua. Ngay sau hội nghị, Sở Nội vụ tham mưu ban hành công văn yêu cầu các giải pháp thực hiện đạt thứ hạng thấp, trên cơ sở đó các sở, ngành phải có báo cáo đề xuất các giải pháp để khắc phục, nâng cao điểm các chỉ số thuộc ngành mình. Các sở, ngành, UBND các huyện,

về phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm cải thiện, nâng cao các chỉ số PCI và PAR INDEX. Kịch hoạt cơ chế xử lý trách nhiệm giải trình cho các chỉ số PCI và PAR INDEX đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc. Sở Nội vụ rà soát lại, trên cơ sở quyết định ban hành về cơ chế trách nhiệm và quy định về trách nhiệm giải trình, nội dung nào bắt cập, không hợp lý nữa thì sửa đổi cho phù hợp với giai đoạn tới, lộ trình tới. Trên cơ sở 8 lĩnh vực của chỉ số PAR INDEX, Sở Nội vụ tham mưu phân cho các sở, ngành, nếu điểm thấp thuộc lĩnh vực của ngành nào thì kịch hoạt cơ chế trách nhiệm, giải trình. Thực hiện nghiêm các chế tài như cơ chế giải trình, cơ chế khen thưởng rõ ràng, nếu chỉ số thành phần bị giảm thì cả nhân người đứng đầu, cơ quan, đơn vị sẽ bị trừ điểm thi đua. Ngay sau hội nghị, Sở Nội vụ tham mưu ban hành công văn yêu cầu các giải pháp thực hiện đạt thứ hạng thấp, trên cơ sở đó các sở, ngành phải có báo cáo đề xuất các giải pháp để khắc phục, nâng cao điểm các chỉ số thuộc ngành mình. Các sở, ngành, UBND các huyện,

thành phố nghiên cứu đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục thực hiện cắt giảm TTCH, các ngành phải chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bắt cập trong các văn bản hiện nay của tỉnh, đặc biệt trong một số lĩnh vực như đầu tư, quy hoạch, đất đai... Giao Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh triển khai chấm điểm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) và công khai, minh bạch về thứ hạng của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01, đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu trình bày lại một số phần theo hướng ngắn gọn hơn; bổ sung thêm và phân kiến nghị nội dung để nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01 trong thời gian tới.

### HỘI CỤU CHIẾN BINH HUYỆN ĐÔNG HƯNG

### Khen thưởng 18 cựu chiến binh tiêu biểu

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đông Hưng vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" lần thứ V, giai đoạn 2016 - 2021.

5 năm qua, các cấp hội CCB trong huyện thường xuyên phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng, trị sâu bệnh cho trên 7.000 lượt hội viên, bồi dưỡng kiến thức làm kinh tế giỏi cho

trên 2.000 lượt hội viên; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 1.000 lượt hội viên vay với số dư hiện là 25 tỷ đồng. Các cấp hội còn vận động hội viên tích cực giúp nhau về giống, vốn, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế. Toàn huyện có 82 CCB là chủ doanh nghiệp, chủ trang trại, gần 500 CCB là chủ gia trại, trên 600 gia đình CCB nuôi trồng thủy sản. Chi hội doanh nhân CCB gồm 40 thành viên duy trì sản xuất,

giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Từ phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", mức sống của gia đình hội CCB ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo của CCB từ 1% (năm 2016) giảm còn 0,34% (năm 2020).

Tại hội nghị, 18 CCB tiêu biểu giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã được biểu dương, khen thưởng.

THU HIỀN

### TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 892 trường hợp, trong đó 891 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 1 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 1.454 mẫu bệnh phẩm, trong đó 6 mẫu của các trường hợp đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (2 mẫu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, 2 mẫu âm tính với SARS-CoV-2, 2 mẫu không xác định kết quả); 482 mẫu của các trường hợp F1, F2 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; 966 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác (1 mẫu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, 964 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 1 mẫu không xác định kết quả).

### TỬ VỤ VIỆC CHÁU BÉ BỊ BẠO HÀNH

## Cần tăng cường quản lý, chấn chỉnh các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập



Hoạt động trải nghiệm của Trường Mầm non Hoa Phượng (thành phố Thái Bình).

Ảnh tư liệu

Vụ việc cháu H.N.N bị bạo hành hành xảy ra tại nhóm mầm non tư thục Sao Việt vừa qua gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng không tốt đến môi trường giáo dục. Nhằm ngăn ngừa kịp thời tình trạng trên, ngành giáo dục và các cơ quan chức năng của tỉnh đang vào cuộc quyết liệt, tích cực kiểm tra hoạt động của các nhóm, lớp này, đồng thời đình chỉ hoạt động của những nhóm, lớp không bảo đảm chất lượng theo quy định.

Theo chia sẻ của ông Bùi Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay một phần nguyên nhân dẫn đến thực trạng bạo hành trẻ em là việc cấp phép

Hiện nay, toàn tỉnh có 120 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, trong đó có 59 cơ sở được cấp phép hoạt động. Các nhóm trẻ chưa được cấp phép chủ yếu là nhóm trẻ có số lượng dưới 7 trẻ, mang tính tự phát.

và quản lý các nhóm, lớp trẻ tư thục còn chưa chặt chẽ, nhất là những yêu cầu về tiêu chuẩn người đứng đầu và giáo viên chưa được bảo đảm. Nhiều người mở nhóm, lớp với mục đích chạy theo lợi nhuận hơn là vì yêu nghề, vì trách nhiệm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo hành trẻ ở lứa tuổi mầm non đã xảy ra.

Quan trọng nhất hiện nay là cần siết chặt các điều kiện cấp phép và quản lý hoạt động nhóm, lớp trẻ tư thục chứ không nên để khai cơ vụ việc đáng tiếc xảy ra mới rồi rào vào cuộc kiểm tra. Ông Bùi Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết thêm: Sau sự việc cháu N bị bạo hành, theo tôi cần sự vào cuộc của các cơ

quan liên ngành trong việc kiểm tra, quản lý, chấn chỉnh các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhất là về các vấn đề như cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, địa bàn khu vực thành phố Thái Bình là nơi có số lượng cơ sở giáo dục mầm non tư thục được cấp phép và chưa được cấp phép tương đối nhiều. Về cơ bản, các phường, xã và các đơn vị liên quan đã thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý đã bộc lộ một số hạn chế, tồn tại. Sau vụ việc cháu H.N.N bị bạo hành, UBND thành phố Thái Bình đã yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh công tác quản lý đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn. Bà Hà Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình cho biết: Chúng tôi đã yêu cầu UBND các phường, xã khẩn trương kiểm tra, rà soát tất cả các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đang hoạt động, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhóm trẻ không được cấp phép vẫn hoạt động. Đồng thời, đình chỉ hoạt động ngay đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được cấp phép nhưng thường xuyên không đạt yêu cầu về đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, cung cấp số điện thoại đường dây nóng, tiếp nhận và phản ánh thông tin về hoạt động các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn thành phố. Ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình thông tin: Ngay buổi chiều ngày 29/6, chúng tôi đã phối hợp với UBND các phường, xã kiểm tra, rà soát hoạt động của tất cả các nhóm trẻ ngoài công lập, trong đó có cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo để đánh giá thực trạng và xử lý, kiến nghị với UBND phường, xã cấp phép đối với những cơ sở giáo dục mầm

non chưa được cấp phép nhưng đã đủ điều kiện.

Là một trong những nhóm mầm non tư thục hoạt động gần 10 năm trên địa bàn xã Tân Phong (Vũ Thư), chị Đồng Thị Hoàn Thu, chủ nhóm mầm non Hoa Anh Đào chia sẻ: Địa bàn xã Tân Phong và các xã lân cận có số lượng công nhân khá lớn, nhu cầu gửi trẻ ở đây luôn cao hơn so với những nơi khác. Để duy trì hiệu quả hoạt động của nhóm mầm non tư thục, cơ sở chủ trọng việc tuyển dụng, đào tạo giáo viên và nhân viên nhà bếp. Hiện nay, nhóm có 8 giáo viên và 2 nhân viên nhà bếp với trên 70 trẻ trong độ tuổi nhà trẻ. Với giáo viên, ngoài việc trang bị cho họ những kiến thức về dạy trẻ, chăm sóc trẻ về mặt dinh dưỡng, giáo dục thể chất, một điều rất quan trọng là phải nắm những kỹ năng bảo vệ trẻ và không xâm hại trẻ, kiểm chế những cơn tức giận. Ngay sau khi tỉnh cho học sinh mầm non đi học trở lại, tôi sẽ tiếp tục tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên trong nhóm để không xảy ra sự việc đáng tiếc nữa qua.

Ông Đặng Xuân Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Kiểm tra, rà soát các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập là nhiệm vụ thường niên của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh các cơ sở mầm non tư thục, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ và tuân thủ đầy đủ các quy định về chuyên môn, hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ kiên quyết xử lý các vi phạm (nếu có) tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ, tạo sự tin tưởng của phụ huynh học sinh khi cho con đi học.

NHÓM PHÒNG VIÊN

### Tặng quà "Tiếp sức mùa thi"

Tính đoàn phối hợp với Huyện đoàn Vũ Thư vừa tổ chức trao quà cho các em học sinh lớp 12 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường THPT Hùng Vương, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vũ Thư.

Tính đoàn đã trao 1 suất quà trị giá 500.000 đồng; Huyện đoàn trao 7 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm kinh phí mua đồ dùng, dụng cụ học tập, chi phí sinh hoạt để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Cũng trong chuỗi hoạt động "Tiếp sức mùa thi" năm 2021, Huyện đoàn Vũ Thư sẽ huy động cán bộ, đoàn viên hỗ trợ, phục vụ miễn phí nước uống, khăn trải bàn, nước sát khuẩn, kính chắn giọt bắn cho cán bộ làm nhiệm vụ coi thi, thí sinh, người nhà tại 5/5 điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn huyện trong những ngày diễn ra kỳ thi.

HÀ PHƯƠNG

### Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại huyện Hưng Hà

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh vừa kiểm tra công tác bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại chợ thị trấn Hưng Hà và Công ty TNHH Dệt may xuất khẩu Thảo Nguyên, Công ty CBA thuộc cụm công nghiệp làng nghề Phương La, xã Thái Phương (Hưng Hà).

Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác PCCC và CNCH; việc trang bị, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy tại chợ; kiểm tra đường thoát nạn trong khu vực chợ, hệ thống điện của các cửa hàng kinh doanh tại chợ, hệ thống PCCC tại các doanh nghiệp... Qua công tác kiểm tra thực tế, hầu hết các đơn vị đều thực hiện đầy đủ việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, khu vực trụ sở có nhân ýet đầy đủ nội quy PCCC, tiêu lệnh chữa cháy, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, biển cảnh lửa, nguồn nước chữa cháy đầy đủ, giao thông tại các đơn vị đều bảo đảm thuận tiện cho xe chữa cháy hoạt động và triển khai chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Tuy nhiên, đoàn cũng phát hiện những tồn tại, thiếu sót gây mất an toàn PCCC và CNCH như bố trí sắp xếp vật tư, hàng hóa, phương tiện giao thông và các vật dụng khác cản trở lối thoát nạn tại chợ thị trấn Hưng Hà. Các doanh nghiệp chưa có hệ thống báo cháy tự động, việc trang bị thiết bị chữa cháy còn ít so với quy mô sản xuất...

Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn biện pháp khắc phục và đề nghị Ban Quản lý chợ thị trấn Hưng Hà, chủ doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCC và CNCH nhằm hạn chế thấp nhất sự cố cháy, nổ xảy ra.

TÁT ĐẠT

### CÔNG AN HUYỆN VŨ THƯ Làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip điện tử đạt 104,3% chỉ tiêu

Sáng ngày 1/7, Công an huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2021.

6 tháng đầu năm 2021, Công an huyện Vũ Thư triển khai các biện pháp góp phần bảo đảm an ninh chính trị, đặc biệt bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn. Đơn vị tổ chức 2 đợt tấn công, trấn áp tội phạm, tiến hành điều tra làm rõ 42 vụ, 128 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về hình sự, trong đó khởi tố 15 vụ với 55 bị can. Ngoài ra, khởi tố, bắt, xử lý, khởi tố 15 vụ với 15 đối tượng phạm tội về ma túy; lập hồ sơ xử phạt 12 vụ, 12 đối tượng vi phạm lĩnh vực kinh tế, môi trường. Tỷ lệ khám phá án chung đạt 85,7%. Công an huyện tiếp nhận 74 tin tố giác tội phạm, đã giải quyết 59 tin. Đến ngày 14/6/2021, huyện đã làm thủ tục cấp được 111.371 căn cước công dân gắn chip điện tử, đạt 104,3% chỉ tiêu. Ngoài kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm, Công an huyện còn một số chỉ tiêu chưa hoàn thành như tỷ lệ đối tượng đưa đi cơ sở cai nghiện mới đạt 46,6%, số vụ cháy tăng 33,3% so với cùng kỳ, số vụ trộm cắp băng nhóm tội phạm đơn giản mới đạt 20%...

6 tháng cuối năm, Công an huyện Vũ Thư tập trung hoàn thành các chỉ tiêu công tác công an năm 2021, đặc biệt nỗ lực cao hơn thành một số chỉ tiêu chưa đạt trong 6 tháng đầu năm; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

QUỲNH LŨU